



บ้านเกิดเมืองนอน

หน้าที่พลเมือง

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ “มีชัย” โกล้เข้าสู่ขั้นตอนการทำประชามติถามราษฎรว่า จะรับร่าง รธน. หรือไม่ เพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นลำดับต่อไปหากผ่านประชามติ ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการวิพากษ์วิจารณ์

ล่าสุด กรุงเทพโพล ศูนย์วิจัย ม.กรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 21 อรหันต์ทองแดง ที่มี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานยกร่างฯ

กรุงเทพโพลถามด้วยว่า มีความมั่นใจต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เห็นชัดทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง และการซื้อขายเสียงว่า บรรลุเจตนารมณ์หรือไม่

คำถามนี้ประชาชนส่วนมากคือ ร้อยละ 73 ไม่ค่อยมั่นใจ ที่ตอบด้วยความมั่นใจมีเพียงร้อยละ 22

เรื่องการจัดทำจัดการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง และการซื้อขายเสียง คือปัญหาโลกแตก ต่อให้ร่าง รธน.เขียนวิเศษอย่างไรก็ไม่อาจขจัดปัญหานี้ได้ เพราะตัวหนังสือกับตัวคนที่มีกิเลสมันคนละเรื่อง คนที่จะเป็นพยานในคำกล่าวหาของเราได้คือ รัฐธรรมนูญทุกฉบับในอดีตเคยมีข้อจำกัดการทุจริตแห่งชาติไว้หมดสิ้นแล้ว แม้จะไม่เคยถามราษฎรแต่ก็ไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับพลเมืองแม้แต่ฉบับเดียว

รัฐบาลใดจะก้าวข้ามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้หรือไม่ยากมากที่จะมองเห็น มีแต่ภาพโดยรวมว่า ทุจริตคอร์รัปชัน

ในระดับใด มากน้อยอย่างไร ประชาชนพอทนหรือไม่

ยิ่งปัญหาการซื้อขายเสียงก็ยากอีก ถ้าประชาชนยังได้รับข้อมูลที่ไม่ว่างบงกชเพียงพอ หากประชาชนไม่มีความรู้หรือฟังความข้างเดียวหรือพูดเรียบง่าย ใช้หูข้างเดียวฟังการตัดสินใจก็เปลี่ยนไม่ได้

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เป็นความจำเป็นที่รัฐบาลต้องกระทำอย่างจริงจังและจริงใจ เพราะมันคือ ความรู้อันสุจริตที่ประชาชนควรรับทราบเพื่อความโปร่งใสในทุกๆ เรื่องที่รัฐบาล หรือนักการเมืองก่อการกระทำมันขึ้น

ก็ไม่เข้าใจนะ ในเมื่อเป็นเรื่องโปร่งใสแล้วทำไมการให้ข้อมูลจึงลับๆ ล่อๆ หาความสมบูรณ์ไม่พบ

ให้ความรู้เหมือนแผ่นเสียงตรอง “กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน” เหมือนเกิดเพลิงไหม้ก็ต้องรอการสอบสวนว่าสาเหตุจากอะไร สรุปแล้วราษฎรก็ไม่เคยติดตามว่าเหตุอันแท้จริงที่เอามาแจ้งในตอนหลังนั้นคืออะไร นอกจากเป็นคดีชั้นศาล

ความได้เปรียบของนักการเมืองอยู่ตรงนี้ ดังนั้นการกล่าวหาว่ารัฐธรรมนูญในตอนนี่จึงเป็นการฟัดไข เพื่อออกผลลัพธ์ระหว่างการประชามติว่าเห็นมัย คุร์ว่าแล้ว...

ที่จริงรัฐบาล คสช. ควรเดินหน้าเต็มๆ ไปตามโรดแมพ ไม่ควรเสียเวลากับการโต้เถียงเรื่องไม่เป็นเรื่อง ต้องใช้เวลาฟังคณะที่ปรึกษาทุกๆ คณะ แล้วตัดสินใจเดินหน้าด้วยความมั่นใจ เห็นแก่ประชาชน และอนาคตของประเทศตามเจตนารมณ์

อย่างไรก็ดี การตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญเพื่อลงมติเป็นหน้าที่พลเมือง ควรอ่านให้เกิดความเข้าใจในทุกมาตรา ก่อนลงมติดันมีค่าต่อลูกหลานของคุณ...!!!!!!

ไท ทองเค